

## บทบรรณาธิการ

วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 นี้ นำเสนอองค์ความรู้ที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยี นวัตกรรม กฎหมาย และพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติ สะท้อนถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ในบริบทต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้แต่ละบทความล้วนผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน จากหลากหลายสถาบันและมีได้สังกัดเดียวกับผู้นิพนธ์บทความ ทำให้สามารถมั่นใจในคุณภาพของบทความในวารสารได้

ในฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความวิชาการ 4 เรื่อง ได้แก่ “ผลของความสุขในการทำงานต่อประสิทธิภาพงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19” โดย พงศธร นทีประทุม ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของความสุขในการทำงานต่อประสิทธิภาพของบุคลากรในภาวะวิกฤติ บทความเรื่อง “การออกแบบปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้การพิมพ์สามมิติเทคนิคเอฟดีเอ็ม” โดย จารุต์ม คุณานพดล ที่กล่าวถึงในแง่มุมของการออกแบบปฏิบัติการพิมพ์สามมิติเพื่อการเรียนรู้การพิมพ์สามมิติเทคนิคเอฟดีเอ็ม นอกจากนี้ ยังมีบทความเรื่อง “แนวทางสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท SYK จำกัด” โดย ศยามล เดิมหมวก ที่นำเสนอแนวทางส่งเสริมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และบทความ “บทบาทของผู้นำ : ความท้าทายทางการบริหารองค์กรมหาชน” โดย หทัยทิพย์ สุทธิรักษ์ ซึ่งวิเคราะห์บทบาทและความท้าทายของผู้นำในภาครัฐ

ในส่วนของบทความวิจัย มีจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ “การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของรัฐ” โดย เงินตรา พักสุจิตร์ ที่ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ “การยกระดับธุรกิจฟินเทคในไทยสู่การเป็นฟินเทคสีเขียว” โดย อีร์นวัช สุขวิสัยศิริณู ซึ่งมุ่งเน้นแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมฟินเทคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบทความ “พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” โดย ปริญญา ขวัญเรียง ที่นำเสนอผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลของนักศึกษา

บทความทั้งหมดในฉบับนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของนักวิชาการและนักวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาที่นำเสนอ และสามารถนำไปต่อยอดในงานวิจัยและการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในการนี้กองบรรณาธิการขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ซึ่งฉบับต่อไปจะเป็น ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา ตั้งชัยศักดิ์  
บรรณาธิการบริหาร